

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ประกาศให้ทราบว่ามีสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๗๑ แห่ง และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา มีความพร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์ และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๕ แห่ง ยังไม่พร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์ จึงให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนพาณิชย์ไปจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นก่อนประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ทราบถึงความพร้อมและวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง นั้น

บัดนี้ ได้รับแจ้งจากสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก จำนวน ๓ แห่ง ว่ามีความพร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์และปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอประกาศให้ทราบว่ามีสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความพร้อมและวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ดุสิต อุซุงค์อมร

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายชื่อสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีความพร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์
แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่	สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	วันที่พร้อม/หมายเหตุ
๑	ระยอง	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๒	ชัยภูมิ	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๓	สมุทรปราการ	๑ มีนาคม ๒๕๔๘